

รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. - สผ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องสืบเนื่อง

๑. แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีการปรับแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพิ่มโครงการเพื่อบรรจุในแผนแม่บทฯ จากที่ อพ.สธ. กำหนดไว้ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยแผนแม่บทฯ มีงบประมาณรวม ๒๗๗,๘๑๖,๔๐๕ บาท มีโครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ๕ กอง ได้แก่ กองติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม (เดิม สำนักติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม) กองจัดการสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม (เดิม สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (เดิม สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม) กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (เดิม สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ) และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (เดิม กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ทั้งนี้ ได้จัดส่งแผนแม่บทฯ ให้ อพ.สธ. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

นายพรชัย จุฑามาศ อพ.สธ. ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. มีการดำเนินงานใน ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ำ พลังงาน) ทรัพยากรชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งคำว่า วัฒนธรรม ในความหมายของ อพ.สธ. คือ วิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย มีการใช้ภูมิปัญญาในการนำทรัพยากรมาผลิตอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค โดย อพ.สธ. มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นในด้านของศิลปะงานแสดง สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของ สผ. เพื่อสนองพระราชดำริฯ คงต้องดูคำจำกัดความและบทบาทของหน่วยงาน ซึ่งภารกิจของ สผ. รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ดังนั้น การดำเนินงานของ สผ. จึงควรเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

นางอินทรา เอี่ยมฉัตร ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้เรียนที่ประชุมทราบว่า หน่วยงานมีภารกิจที่ทำงานครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ซึ่งสามารถนำงานที่ได้ดำเนินการอยู่มาบูรณาการเพื่อสนองพระราชดำริฯ ของ อพ.สธ. ได้ ทั้งนี้ ในเอกสารแผนแม่บทฯ ขอให้มีการนิยามความหมายของศิลปะ วัฒนธรรม ในความหมายของ อพ.สธ. ที่ได้มีการขยายความข้างต้นไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ.

๑. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. - สผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กองที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดส่งผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สผ. และจัดส่งให้ อพ.สธ. เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรตามแนวพระราชดำริฯ ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ. ดังนี้

๑) กรอบการใช้ประโยชน์ มีการดำเนินงานที่ตอบสนองเป้าหมายในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ได้จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศที่มีระบบเชื่อมโยงทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่นำไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้

๒) กรอบการสร้างจิตสำนึก มีการดำเนินงานที่ตอบสนองเป้าหมายในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเป็นการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีข้อมูลที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ขยายผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการได้ รวมถึงมีการประสานเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับพื้นที่และชุมชน และการพัฒนาเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ เช่น โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารในพื้นที่ จ.ระนองและพังงา การจัดทำกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยแผนปฏิบัติงานฯ มีโครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๒ โครงการ และกรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๙๒,๘๐๓,๔๙๕ บาท และจัดส่งให้ อพ.สธ. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง อพ.สธ. ได้แจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงานฯ โดยภาพรวมของ สผ. ได้ระดับคะแนน C มีโครงการที่อยู่ในลำดับ B จำนวน ๗ โครงการ และโครงการในลำดับ C จำนวน ๙ โครงการ

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการรวม ๗ โครงการ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณตามการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงบประมาณ นอกจากนี้ เป็นโครงการที่เสนอขอปรับเป้าหมายโครงการ และขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ

นางปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการในลำดับ B อพ.สธ. พิจารณาแล้วเห็นว่า รายละเอียดของโครงการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอให้หน่วยงานปรับการเขียนโครงการให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนโครงการในลำดับ C ส่วนใหญ่จะไม่มีรายละเอียดขั้นตอนของการดำเนินงาน เช่น timeline ระยะเวลาในการทำงาน และผลผลิตที่ควรจะได้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในเรื่องของงบประมาณ อพ.สธ. ไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าจะได้รับงบประมาณจากแหล่งใด (เช่น แหล่งทุน งบของหน่วยงาน) แต่เน้นการใช้งบประมาณที่ประหยัด โปร่งใส ตรงเป้าหมาย โดยโครงการที่น่าเสนอควรเน้นการ

ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นด้วย ในกรณีที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนั้น หน่วยงานจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ อพ.สธ. พิจารณาอีกครั้งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง คือ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

๑. (ร่าง) แผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)
๒. แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
๓. กรอบการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบรูปแบบของกรอบการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะทำงานฯ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมแล้วเสร็จ โดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ มีบางโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และบางโครงการมีการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด

ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้ และการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบันเป็นไปตามแผน มีเพียงบางโครงการที่อาจล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงการที่ว้าจ้งที่ปรึกษา ซึ่งมีกระบวนการว่าจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งได้มีเปิดตัวโครงการและประชุมผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว และคาดว่าจะภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้สถาปตยกรรมคลังข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการทำงานที่ควบคู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการเก็บทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบธนาคารสิ่งมีชีวิต (biobank)

มติที่ประชุม เห็นชอบต่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. ได้กำหนดให้หน่วยงานสนองพระราชดำริฯ จัดส่งแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ของทุกปี พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นของเอกสารข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ๑) ชื่อโครงการ ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย ๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖) สถานที่ดำเนินการ ๗) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๘) รูปแบบกิจกรรม ๙) งบประมาณ ๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๑๑) การประเมินผล

ซึ่งคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเห็นว่า การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีเกณฑ์การพิจารณาโครงการเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเสนอขอโครงการในแผนปฏิบัติงานฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น โดยจะนำเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว เป็น Check list ในการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ผลักดันโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. เป็นโครงการที่อยู่ในลำดับความสำคัญสูงของ สผ. และอาจเป็นลำดับความสำคัญของกระทรวงด้วย และเสนอให้มีโครงการในลักษณะที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน สผ. เช่น การบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลับพลึงธาร จ.ระนองและพังงา ทั้งนี้ คณะทำงานจากกองต่าง ๆ ได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการจำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในเบื้องต้น ได้มีการยกเลิกโครงการ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมระดับโลก เนื่องจากเห็นว่าการจัดทำรายงานแห่งชาติ จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑ อีกทั้งการจัดทำทำที่และความเห็นของประเทศไทย ในเข้าร่วมประชุมระดับโลก จะไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ และโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการจัดทำข้อมูลสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ในกลุ่มพืชมีท่อลำเลียงที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการไปแล้ว

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. การนำเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการในเบื้องต้น มาใช้เป็น check list ในการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. ให้กองพิจารณาเสนอโครงการในลักษณะที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน สผ. เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการเป็นไปตามแผนแม่บท อพ.สธ. และสอดคล้องกับภารกิจของ สผ. และเป็นการทำงานในพื้นที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

๓. ให้กองที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ อพ.สธ. กำหนดในเบื้องต้น และให้นำเสนอคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณาก่อนนำส่ง อพ.สธ.

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

ประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะมีรายละเอียดและความซับซ้อนมากขึ้น ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นหลัก รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานต่างๆ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ (หรือระบบ EMENSCR) ที่ได้กำหนดความเชื่อมโยงของแผนและยุทธศาสตร์ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาโครงการของ สผ. ตามแผนปฏิบัติงานฯ ได้กำหนดให้มีเกณฑ์ที่จะต้องสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังต้องบูรณาการงบประมาณด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมด ตามที่สำนักงานงบประมาณได้แจ้งไว้ และการขอตั้งงบประมาณควรเป็นโครงการที่ตอบสนองประเด็นของประเทศ (agenda) และเป็นพื้นที่ที่สำคัญ (area) ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมากกว่าโครงการที่เป็นการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

นายวรรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นว่า เกณฑ์การพิจารณาโครงการเบื้องต้น ควรมีการกำหนดค่าคะแนนไว้ด้วย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดลำดับโครงการ และควรให้นำหนักโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองประเด็นแผนปฏิรูปประเทศ

หรือมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและเป็นพื้นที่สำคัญ ให้เป็นโครงการที่มีค่าคะแนนสูง ทั้งนี้ อาจจัดลำดับโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ของ สผ. เป็นลำดับ A, B, C, D และ F ในรูปแบบเดียวกับของ อพ.สธ.

นางปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือประสานหน่วยงาน ให้จัดส่งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ อพ.สธ. พิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และขอให้คณะทำงานช่วยกลั่นกรองโครงการที่จะส่งให้ อพ.สธ. เฉพาะที่ได้ลำดับคะแนน A และ B เท่านั้น

ประธานกรรมการ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการที่ได้ลำดับ C ในปีที่ผ่านมา หลายโครงการเป็นโครงการที่ดี เช่น โครงการอนุรักษ์พลับพลึงธารซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียวในโลก โดยโครงการสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายกอง ทั้งกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีเครือข่ายท้องถิ่น ภายใต้โครงการได้มีการตั้งศูนย์เรียนรู้และเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จึงขอฝากไว้ให้คณะทำงานฯ ช่วยพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของรายละเอียดข้อมูล เพื่อที่จะยกระดับโครงการให้อยู่ในลำดับที่สูงขึ้น

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการให้นำเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มาใช้จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเบื้องต้น และให้คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการที่นำเสนอภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

๒. เห็นชอบให้กองที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ อพ.สธ. กำหนดในเบื้องต้น และให้นำเสนอคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณา ก่อนนำส่งให้ อพ.สธ. ตามกำหนดเวลาต่อไป โดยขอให้เสนอโครงการที่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและเป็นพื้นที่สำคัญ รวมทั้ง ให้เป็นการทำงานร่วมกับเครือข่าย โดยอาจพิจารณาจากเครือข่ายที่กองต่างๆ มีอยู่แล้ว

๓. การทบทวน และ/หรือพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการทบทวนและปรับแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งได้กำหนดให้มีโครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๒ โครงการ และกรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณรวม ๒๗๗,๘๑๖,๔๐๕ บาท โดยจากการประสานกองที่เกี่ยวข้อง ได้มีการขอปรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๖ โครงการ เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ๒ โครงการ และยกเลิก ๑ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒ โครงการ และยกเลิก ๒ โครงการ โดยโครงการที่ยกเลิก ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมระดับโลก และโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

นายบรรณรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีการประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งประธานกรรมการ มีความเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ควรยกเลิกโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ควรปรับเนื้อหาให้เป็นการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยมีการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินจะเป็นข้อมูลสำหรับการใช้อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการประเมินในลักษณะที่เป็นพื้นที่วิกฤตของความหลากหลายทางชีวภาพ (hot spot) ของภูมิภาค ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในลำดับที่ ๘ ของโลก นอกจากนี้ ยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ในลำดับ ๑๘ ของโลก ซึ่งถูกปรับลดจากเดิมในลำดับที่ ๑๖ ของโลก เนื่องจากการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มมากขึ้น

นายสมศักดิ์ บุญดาว ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ได้เรียนที่ประชุมว่า กองชุมชนและพื้นที่เฉพาะ มีการดำเนินงานในเรื่องพื้นที่สีเขียวในเมือง และมีการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว เช่น การเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ดมลพิษ จึงเสนอให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์เฉพาะฐานข้อมูลที่กองต่างๆ ของสผ. ได้ทำไว้แล้ว และครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และศิลปกรรม ซึ่งเป็นงานที่ตอบสนองต่อ อพ.สธ. อย่างชัดเจน และหน่วยงานอื่นๆ จะสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งประธานกรรมการ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกองติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรที่กองต่าง ๆ ได้จัดทำอยู่ในเว็บไซต์ของแต่ละกอง ให้เป็นภาพรวมฐานข้อมูลทรัพยากรของ สผ. ที่ตอบสนองงาน อพ.สธ.

นางปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ ขอให้ปรับโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat-swamp Ecosystems ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้ไปอยู่ภายใต้กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิตของโครงการที่เป็นการจัดทำฐานข้อมูลฯ

มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ และนำส่ง อพ.สธ. ทราบการทบทวนและปรับแผนแม่บทฯ ต่อไป

๔. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ซึ่งมีเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ สผ. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เป็นไปตามการกำหนดหน่วยงานภายในและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน สผ. ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองให้สอดคล้องกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแจ้ง อพ.สธ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

นางปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. ได้กำหนดให้มีจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด นครราชสีมา ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว รวมทั้ง ขอให้กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์งาน อพ.สธ. ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ